

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN SAO

Ninh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

ĐƠN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: - **Ban giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức** (Sở Y tế TP. HCM)
- **Ủy ban nhân dân xã Ninh Hòa** (Hồng Dân, Bạc Liêu)

Tên tôi là: **Đặng Văn Kết**, sinh năm 1984.

Chứng minh nhân dân số 385318750. Ngày cấp 04/4/2005. Nơi cấp Công an tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại liên hệ: **0943501611**

Vợ là **Lâm Như Ý**, sinh năm 1986.

Hai vợ chồng hiện nay cùng cư ngụ ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung, lý do xin miễn chi phí ca mổ như sau:

Tôi: Đặng Văn Kết và vợ: Lâm Như Ý, là cha mẹ ruột của cháu: Đặng Thiên An, sinh ngày 19 tháng 10 năm 2019, giới tính: Nữ - Là Bệnh nhân đã khám và điều trị tại Bệnh viện Tim Tâm Đức (*thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh*).

Vì hoàn cảnh và lý do sau:

Theo biên bản hội chẩn Nội - Ngoại khoa của Bệnh viện Tim Tâm Đức, là cháu Đặng Thiên An bị mắc bệnh Tứ chứng Fallot và được chỉ định là: Phẫu thuật triệt để.

Mặc dù phẫu thuật có một phần tài trợ, nhưng theo Giấy báo chi phí mổ, ngoài phần tài trợ, gia đình còn phải nộp thêm chi phí mổ là 124.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi hiện nay. Vì là gia đình không có ruộng đất, chỉ sống nhờ vào tiệm làm tóc nhỏ ở thôn quê, thu nhập ít, chi phí gia đình còn phải nhờ vào việc tôi làm thuê ở bên ngoài. Cộng với việc phải lo cho cháu điều trị thời gian qua, làm cho kinh tế gia đình hiện nay kiệt huệ, lại thêm thiếu nợ vay bên ngoài để điều trị cho cháu thời gian qua.

Và do khó khăn của gia đình mới phát sinh sau, nên cũng chưa được đưa vào xét thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của địa phương, mà lại phải chi phí số tiền cho ca phẫu thuật quá lớn, gia đình không thể lo được, nên rất mong các ngành chức năng xác nhận và sự xem xét quý giá của Ban giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức đối với trường hợp của con chúng tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Ban giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức và UBND xã Ninh Hòa xác nhận, xem xét miễn, giảm phần Chi phí ca phẫu thuật của con chúng tôi, tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi còn được tiếp tục điều trị tại bệnh viện đến khi khỏi bệnh.

Xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu dưới đây để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã đưa ra:

1. Biên bản hội chẩn Nội - Ngoại khoa của Bệnh viện Tim Tâm Đức;
2. Giấy báo chi phí mổ của Bệnh viện Tim Tâm Đức;
3. Các giấy tờ có liên quan đến Đơn xin hỗ trợ phẫu thuật Tim;
4. Hộ khẩu, Giấy khai sinh, Bảo hiểm y tế (có công chứng).

**XÁC NHẬN
CỦA UBND XÃ NINH HÒA**



Nguyễn Hoàng Sơn

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đặng Văn Kết

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 2058... quyển số 01... SCT/BS

Ngày 04 tháng 6 năm 2020

UBND T. NINH HÒA



Trương Văn Thuận